

Số: /UBND-NN
Về việc hướng dẫn phòng trừ
bệnh hại cây trồng

Điềm Mặc, ngày tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Các ông (bà) trưởng xóm.

Qua kết quả kiểm tra đồng ruộng cho thấy, hiện nay lúa Xuân giai đoạn đẻ nhánh; cây chè kinh doanh giai đoạn phát triển búp. Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục mưa xen kẽ ẩm độ không khí cao. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh phát sinh, phát triển và gây hại trên diện rộng nếu không được phòng trừ kịp thời. Đặc biệt là bệnh đạo ôn trên lúa, phòng lá trên chè.

Để hạn chế thấp nhất do bệnh gây ra, UBND xã Điềm Mặc hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ như sau:

1. Đối với bệnh đạo ôn hại lúa

- Phòng bệnh: Không bón thừa đạm, bón cân đối đạm, lân, kali. Làm cỏ, giữ nước hợp lý, đảm bảo cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.

- Trừ bệnh:

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là lúc có điều kiện thời tiết thích hợp và nơi có điều kiện canh tác thuận lợi cho bệnh phát triển.

Với những ruộng bệnh đã xuất hiện, thực hiện dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng và phân bón lá, giữ đủ nước trong ruộng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu khi bệnh mới xuất hiện. Những ruộng bệnh gây hại nặng phải phun kép 2 lần cách nhau từ 5 - 7 ngày. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc BVTV được phép lưu hành tại Việt Nam để phun trừ ví dụ như: Daconil 75WP; Fuji-One 40EC, 40WP; Tokyo Nhật 220WP; Fuan 40EC ...

Ngoài ra, cần theo dõi diễn biến các đối tượng sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn...gây hại trên lúa Xuân.

2. Đối với bệnh phòng lá chè

*** Đối với nương chè kinh doanh chưa bị bệnh**

+ Vệ sinh sạch sẽ tạo độ thông thoáng, nhặt hết hom chết, que, cọc, lá

rụng, cắt vết bệnh (trên lá) đem đốt hoặc chôn sâu để tiêu diệt nguồn bệnh (áp dụng đối với vườn ươm).

+ Thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm những nương chè mới bị bệnh để chủ động phòng, trừ. Những nương chè thường xuyên bị bệnh phòng lá gây hại nặng cần đốn muộn hơn so với thời vụ, đốn tất cả các cành lá bị bệnh mang đi tiêu hủy. Vệ sinh nương chè, diệt trừ cỏ dại, tỉa bớt cây che bóng để tạo cho nương chè được thông thoáng, hạn chế độ ẩm (đối với nương chè kinh doanh).

+ Cần bón phân cân đối giữa phân đạm, lân, kali, có thể tăng cường phân kali để tăng sức chống bệnh cho cây chè, không bón quá nhiều đạm.

*** Đối với nương chè kinh doanh đã bị bệnh phòng lá**

+ Khi thấy xuất hiện bệnh phải dừng bón đạm sử dụng một số biện pháp thủ công như hái bỏ những lá, búp chè bị bệnh, đem đốt hoặc vùi sâu để tiêu diệt nguồn bệnh sau đó xử lý bằng một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành tại Việt Nam để phun trừ ví dụ như: Manage 5WP, Stifano 5.5SL, Starsuper 20WP; Yomisuper 23WP... nồng độ, liều lượng, thời gian phun thuốc theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ông (bà) trưởng xóm thông báo rộng rãi văn bản trên đến các hộ dân trong xóm. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vp

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mông Chí Mùa